

Đáp án kiểm tra học kì 1- GDCD 11- Năm học 2020-2021

ĐỀ 111:

I)Phần trắc nghiệm:(6 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	D	D	D	B	A	C	B	B	B	D
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	C	B	C	B	A	A	A	A	C	C	D	B

II)Phần tự luận:(4 điểm)

Câu 1:(2điểm)

Nội dung của quy luật giá trị

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

* Trong sản xuất : quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó

* Trong lưu thông: + Giá cả hàng hóa cũng vận động xoay quanh trục giá trị hàng hóa hay xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết.

+ Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

Câu 2:(2điểm)

Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức, có tác dụng kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng.

Cạnh tranh không lành mạnh là sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường

Biện pháp khắc phục mặt hạn chế: (1điểm) -Nhà nước ta cần tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật giúp cho các chủ thể phát huy mọi nguồn lực của đất nước.

-Tạo môi trường pháp lí và cơ chế thuận lợi giúp các chủ thể kinh doanh bình đẳng cạnh tranh lành mạnh.

-Tuyên truyền tác hại của cạnh tranh không lành mạnh, để các chủ thể ý thức được điều đó.

-Can thiệp thông qua hệ thống pháp luật, chính sách, giáo dục và các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô khác.

ĐỀ 112

I)Phần trắc nghiệm:(6điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	D	B	C	A	C	D	B	D	C	D
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	D	D	A	A	D	B	C	B	B	B	C	D

II)Phần tự luận :(4điểm)

Câu 1 :(2 điểm)

Câu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

Trả lời

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Ví dụ: Ông A mua xe đạp cho con đi học, thanh toán hết 700000 đồng.

Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

Ví dụ: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 10 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 50 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì cầu là gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng. Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện.

Câu 2(2 điểm): Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Trả lời:

Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa bởi vì:

Là quá trình biến một nước nông nghiệp thành nước công nghiệp; trang bị kĩ thuật – công nghệ hiện đại, cơ khí hóa lên tự động hóa.

Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Xu hướng toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho ta thực hiện mô hình công nghiệp hóa rút ngắn thời gian

ĐỀ 113

I)Phần trắc nghiệm:(6 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	D	D	C	C	D	D	B	A	C	D
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	D	B	D	B	A	C	A	A	C	A	B	B

II Phần tự luận(4 điểm)

Câu 1:(2 điểm)

+Trình bày được nội dung mối quan hệ cung –cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (1điểm)

Quan hệ cung –cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

+Nêu được những biểu hiện của nội dung quan hệ cung- cầu và phân tích từng trường hợp:

*Cung –cầu tác động lẫn nhau

*Cung –cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường

*Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu

Câu 2:(2 điểm)

Nêu quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hóa ,hiện đại hóa.

Có 2 yêu cầu:- Nêu quan điểm của Đảng ta về CNH,HĐH (1 điểm)

CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng xuất lao động xã hội cao.

-Nêu được tác dụng của CNH,HĐH: (1 điểm)

+Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng xuất lao động xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất XHCN, tăng cường vai trò Nhà nước và mối quan hệ liên minh công- nông-trí thức.

+Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới XHCN.

ĐỀ 114

I)Phần trắc nghiệm:(6 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	B	D	C	C	C	C	A	B	A	A
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	A	B	D	D	D	B	D	D	D	B	C	D

II)Phần tự luận(4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?(Câu hỏi mở học sinh có thể trình bày theo nhiều cách)

Trả lời

Những sản phẩm trong gia đình em là hàng hóa bao gồm: ti vi, tủ lạnh, xe máy, điều hòa, máy giặt, xe đạp....

Sở dĩ những sản phẩm đó được xem là hàng hóa vì nó có thể được đem ra trao đổi, buôn bán.

Những sản phẩm trong gia đình em không phải là hàng hóa bao gồm: cơm, nước, thức ăn...

Sở dĩ những sản phẩm đó không được xem là hàng hóa vì nó không phải là hàng hóa được đem ra trao đổi buôn bán.

Câu 2: (2,5 điểm)

Gia đình bác A có nghề mây tre đan thủ công mỹ nghệ nổi tiếng. Trước đây, mỗi ngày bác đan được 16 chiếc ghế mây trong 8 giờ, thời gian gần đây bác đã nghiên cứu và đổi mới quy trình đan nên năng suất tăng lên 32 chiếc ghế mây trong 8 giờ.

a) Hãy nhận xét năng suất lao động của bác A trước và sau khi đổi mới quy trình đan.

b) Cho biết đây là tác động nào của quy luật giá trị? Trình bày nội dung tác động đó

Trả lời:

a)Trước khi tiến hành đổi mới quy trình đan, năng suất lao động của bác A là 16 chiếc ghế mây trong 8 giờ (mỗi 1 giờ bác A làm được 2 chiếc ghế mây)

- Sau khi đổi mới quy trình đan, trong 8 giờ lao động, năng suất lao động của bác A tăng lên 32 chiếc ghế (mỗi giờ lao động bác làm được 4 chiếc ghế mây).

- Như vậy, nhờ cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao tay nghề người lao động.... Qua đó, năng suất lao động tăng lên, lượng giá trị của một hàng hóa giảm.

b) Đây là tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên

Hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau, có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường hàng hóa lại được trao đổi mua bán theo giá trị xã hội của hàng hóa. Trong điều kiện đó, người sản xuất, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động; hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm,... làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

Việc cải tiến kỹ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Kết quả là làm cho kỹ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

..... Hết.....